

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

DOD – ก๊วกันไปตามเกมที่เห็น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... กล่าวมาแบบนี้ ก็คงเรื่องของตลาด หรือ SET Index กันอีกนั่นเอง

บางท่านก็อ่านนะ บางท่านก็บอกว่า ไม่ต้องสนใจหรอก เพราะเล่นหุ้น เลือกเป็นตัวๆ แกรมเล่นตัวเล็กๆ ด้วย ดูตลาดมากไป ก็ไม่เกี่ยวกับ แกรมจะทำให้พลาดโอกาสเก็งกำไรเสียด้วยซ้ำ... เหนือเมฆเอง ก็เขียนแนวโน้ม ของตลาด หรือ SET Index บ้างในคอลัมน์ ไม่อยากจะเขียนบ่อย แต่ที่บ่อยๆ หรือเอามาเล่าสู่กันฟัง จนเป็น เหมือนนิทานตลาดหุ้น ก็คงเป็นเรื่องของอารมณ์ตลาด หรือความรู้สึกของนักลงทุน หรือ อะไร ที่เคยเป็น ในตลาดหุ้น ทั้งแบบที่เป็นมานาน ก็ยังเป็นอย่างนั้น หรือ ที่เปลี่ยนไป แต่ก็หวังจะให้แง่คิดหรือมอมมองใน การจะเอาไปปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงรูปแบบของแต่ละท่าน... หรือจะไปจริงๆ แล้ว ก็อาจจะไม่จำเป็นนะ เพราะเคยกล่าวแล้ว รูปแบบการเล่น การเก็งกำไร ก็เป็นแบบเฉพาะตัว บางครั้ง ลอกเรียนแบบกันไม่ได้นะ เพราะอะไรนะหรือ ก็เคยกล่าวแล้วเหมือนกันนะ ต่อให้ ซื้อเท่ากับรายใหญ่ ขายราคาเดียวกัน แต่ทำยังไง ไม่อาจจะรวยเท่ากับเขาได้แน่นอน (คิดเป็นจำนวนเงินนะ)... ดั่งนั้น คอลัมน์ บาดตาเซียน ที่เขียนมาตั้งแต่ นานมากแล้วหลายๆ ปีนั้น ก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆ ท่าน อ่านไว้ประกอบการลงทุนเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว วันหนึ่งวันศุกร์ เรามาสนุกกับมุมมองตลาด หรือ SET Index เสียหน่อยดีกว่า... บางท่านจะ คิดว่า “แค่หลุดหลอกๆ” คีตการหลุด 1300 นั้น แค่อัตยญาณเออเรอร์ (Error) เดวกกลับขึ้นไปยืนเหนือได้... อย่าลืมนะครับว่า เราดู MA นะ ที่มันบอกทิศทาง ไม่ได้ดูตัวเลข ตัวเลข บอกทิศทางไม่ได้เลยนะ ดูดีๆ ละ

ดูตามเกม... เอาจริงๆ หลายๆ ท่านอาจจะหวังว่า ใครเชียร์ตัวไหนวันไหน วันนั้นต้องขึ้น

ไม่ใช่ชนะครับ เกมการแกว่งตัว ต้องดูการแกว่งตัวและเงื่อนไขว่าจะอยู่ในเงื่อนไขของการจะขึ้นหรือลงจะครับ

แนวรับ : ... 9.00-8.60 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 8.50** ใ้ก่อน

เป้าหมาย : ... 11.00-11.50 เป็นเป้าของการเก็งกำไร

Price Chart...(DOD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DOD... ตามภาพนี้ เราจะเล่นด้วยอะไร หรือ ควรเล่นด้วยเครื่องมือไหนก่อน นี่เป็นคำถาม ที่ หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ถูกเลย... เพราะอย่างที่ เหนือเมฆเคยว่าไว้ในคอร์สอบรมบ่อยๆ ว่า บางคนมี เครื่องมือเยอะเลยในกราฟ แล้วก็วิเคราะห์ที่ไปเสียหมด จริงๆ แล้ว จะวิเคราะห์หมดก็ได้ ถ้ารู้ว่าอันไหนสำคัญ หรืออันไหนใหญ่กว่า แล้วถือเอาอันนั้นเป็นหลัก แล้วจะ ลองคิดในสัญญาณรองๆ ลงไปก็ได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว จะรั้ แค่นี้ก็อย่างหราชอาณาจักร ในกระบวนการวิเคราะห์ แล้วถ้าไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจ เราถึงจะค่อยไปใช้อะไรดูต่อไป อย่างภาพนี้ มีแค่ 2 เครื่องมือหลัก เองนะ แต่ก็พอจะ วางแผนการเล่นได้ไม่ยากเลย (ฝึกบ่อยๆ จะคล่องเอง)